



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลิตเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายสุเทพ อู่อ้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เนื่องด้วยจากกรณีที่สหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะตัดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรสินค้า (GSP) โดยจะมีผลในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งทางพรรคอนาคตใหม่ได้ติดตามหนังสือร้องเรียนจากสหพันธ์แรงงาน และสภาองค์กรอุตสาหกรรมสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระบุชี้ถึงความเพิกเฉยของรัฐบาลไทยในรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๒ ฉบับที่ ๒๖๐ ระบุว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพแรงงาน องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น ๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการป้องกันหรือจัดการกีดกันหรือการผูกขาด ซึ่งมีเนื้อหาที่กว้างเกินไป เปิดโอกาสให้มีการจำกัดสิทธิภายใต้ความมั่นคงของรัฐ กลุ่มแรงงาน สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสภาแรงงาน ได้พยายามทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อสอบถามเรื่องบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะเรื่องระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีที่กระทรวงต้องมีความชัดเจนในการดำเนินการ โดยรัฐมนตรีฯ ต้องลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน แต่รัฐมนตรีฯ ได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานสากลที่นานาชาติได้กำหนดไว้ จึงสอบถามว่ากระทรวงแรงงานได้ดำเนินการเรื่องการรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ ที่รับรองสิทธิในการตั้งสหภาพแรงงานและคุ้มครองแรงงานทุกเชื้อชาติอย่างไร และมีขั้นตอนอย่างไรเพื่อลดปัญหาการตัดสิทธิ GSP รวมทั้งหลักเกณฑ์การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ

หม่อมราชวงศ์จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบกระทู้ถามว่า กฎหมายกระทรวงแรงงานของประเทศไทยมีอยู่แล้ว โดยสถานการณ์ด้านแรงงานของประเทศไทยในขณะนี้เปิดโอกาสให้มีการตั้งสหภาพได้อย่างเสรีตามรูปแบบที่เป็นบริษัท และเป็นไปตามมาตรฐานไทย ซึ่งเป็นไปด้วยดี ทำให้เศรษฐกิจเติบโต แรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หน้าที่ของรัฐมนตรีก็คือปฏิบัติ

ตามกฎหมายของไทย ส่วนกรณีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) นั้น กระทรวงแรงงานได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ และ ๘๘ โดยเสนอให้คนต่างด้าวมีสิทธิในสภาพแรงงานของประเทศไทยได้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนต่างชาติดังกล่าวมีถึง ๑๓.๘ ล้านคน ที่ทำงานอยู่ในเมืองไทย มีสิทธิมีเสียงในการร่วมดูแลนิติบุคคล และสภาพการทำงาน นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้นัดหมายหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) เรื่อง GSP ในสัปดาห์หน้า โดยการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้าง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล จำนวน ๔ คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละ ๕ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และข้าราชการกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการมีอำนาจในการตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างจังหวัดเป็นผู้พิจารณา โดยมี ๔๖ จังหวัด ขอไม่ขึ้นค่าจ้าง แต่ทางกระทรวงได้ให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาอีกครั้ง โดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้คำนวณค่าจ้างที่ควรจะเป็น และจะเรียกประชุมคณะกรรมการค่าจ้างในเร็ว ๆ นี้ ถ้าตกลงร่วมกันสำเร็จ กระทรวงแรงงานก็พร้อมที่จะดำเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นางสาวจิราพร ลินธุ์ไพโร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

จากการที่ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน เป็นประธานจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนนั้น เป็นการใช้ออกาสการเป็นประธานอาเซียนที่ไม่เกิดความคุ้มค่ากับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับ และนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียน ไม่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ เนื่องจากประธานาธิบดีประเทศมหาอำนาจ อาทิ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย และแคนาดา ไม่ได้มาประชุมด้วยตนเอง แต่ส่งเพียงตัวแทนมาร่วมประชุมเท่านั้น อีกทั้งยังไม่สามารถผลักดันการเจรจาทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (The Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) หรือ อาร์เซป ให้จบได้ในปีนี้ ซึ่งอาร์เซปเป็นแผนความตกลงขนาดใหญ่เกี่ยวกับเขตการค้าเสรีระหว่าง ๑๐ ประเทศ สมาชิกอาเซียน และ ๖ ประเทศคู่เจรจา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ แต่สาธารณรัฐอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีความสำคัญมี GDP ที่สูงเป็นอันดับ ๓ ของโลก และมีประชากรจำนวนมหาศาล ได้ขอชะลอการตัดสินใจเข้าร่วมอาร์เซป ซึ่งหากมีสาธารณรัฐอินเดียอยู่ในกลุ่มอาร์เซปก็จะส่งผลกระทบต่ออาเซียน อีกทั้งในการประชุมสุดยอดอาเซียนนี้ ฝ่ายไทยได้หารือกรณีที่สหรัฐอเมริกาตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสินค้า หรือ GSP กับสินค้าไทย ซึ่งการที่สหรัฐอเมริกาจะทบทวนการระงับสิทธิดังกล่าวนี้ มีเงื่อนไขอย่างไรหรือฝ่ายไทยได้ยื่นข้อเสนออะไร

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า การประชุมสุดยอดอาเซียนนั้น โดยปกติสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหพันธรัฐรัสเซียจะส่งผู้แทนระดับนายกรัฐมนตรีมาเข้าร่วมประชุม ส่วนนายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา นั้นอยู่ระหว่างการจัดการปัญหาการเมืองภายในเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ขณะที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้รับการชี้แจงว่า เป็นเหตุจากการเมืองภายในประเทศที่อยู่ระหว่างถูกยื่นถอดถอน รวมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าหลายมลรัฐ ประกอบกับปัญหาซับซ้อนอย่างที่ปรากฏเป็นข่าว ส่วนกรณีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาส่งระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) กับสินค้าจากประเทศไทยนั้น นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายโรเบิร์ต ซี โอไบรอัน ผู้แทนพิเศษประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา และนายวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งสองคนรับปากว่าจะนำเรื่องกลับไปหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา ส่วนกรณีสาธารณสุขอินเดียไม่พร้อมลงนามอาร์เซ็ปนั้น นายเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีสาธารณสุขอินเดีย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีปัญหาภายในประเทศที่จะต้องบริหารจัดการก่อน แต่ผู้นำสาธารณสุขอินเดียได้รับทราบเป้าหมายของ ๑๕ ประเทศ ที่รอสาธารณสุขอินเดียอยู่สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนนั้น ผู้นำประเทศต่าง ๆ ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่นำพาอาเซียนและขับเคลื่อนการเจรจาได้ครบทั้ง ๒๐ บท พร้อมทั้งได้ชื่นชมประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมได้อย่างดีและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกแง่มุม อาทิ การบริหารจัดการ สวัสดิการ และอาร์เซ็ป

๑.๒ กระทั่งถามทั่วไป

๑.๒.๑ กระทั่งถาม เรื่อง การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินรายได้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย นายนิรุฒ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุม ป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศในแต่ละปีเป็นเงินนับพันล้านบาท อย่างไรก็ตาม มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ากรมอุทยานแห่งชาติได้นำเงินรายได้ไปใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ถึงปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับรายได้ของอุทยาน จึงสอบถามถึงแนวทางในการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บรายได้ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ และการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

นายวรารุท ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบกระทู้ถามว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เก็บรายได้ ๖๙๖ ล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยว ๑๑.๙๕ ล้านคน ปี ๒๕๕๘ เก็บรายได้ ๘๙๖ ล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยว ๑๒.๙ ล้านคน ปี ๒๕๕๙ เก็บรายได้ ๑,๙๘๐ ล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยว ๑๖.๙ ล้านคน ปี ๒๕๖๐ เก็บรายได้ ๒,๔๐๐ กว่าล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยว ๑๘.๗ ล้านคน ปี ๒๕๖๑ เก็บรายได้ ๒,๗๐๘ ล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยว ๒๑.๘ ล้านคน จากจำนวนรายได้ดังกล่าว เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนปฏิรูปอุทยานแห่งชาติในระยะ ๒๐ ปี ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศภายในอุทยาน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางของประชารัฐ โดยในปี ๒๕๕๗ มีรายจ่ายจำนวน ๖๗๕ ล้านบาท ปี ๒๕๕๘ มีรายจ่าย ๗๒๔ ล้านบาท ปี ๒๕๕๙ มีรายจ่าย ๔๙๔ ล้านบาท ปี ๒๕๖๐ มีรายจ่าย ๑,๕๕๗ ล้านบาท ปี ๒๕๖๑ มีรายจ่าย ๒,๐๖๗ ล้านบาท ทั้งนี้ รายจ่ายทั้งหมดเกิดขึ้นจาก การจัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ ๕ การคืนให้กับอุทยานแห่งชาติที่ร้อยละ ๒๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ การจ้างเหมาพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยาน

ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว การดูแลระบบสาธารณสุขในอุทยานแห่งชาติ การก่อสร้างและปรับปรุงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ การดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ และการสนับสนุนงานวิจัย เป็นต้น ส่วนกรณีข้อเสนอของ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑. ใช้ E-Ticket ซื้อขายบัตรเข้าชมอุทยานผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. จัดทำระบบ Real time ๓. การอนุมัติการใช้เงินโดยมีองค์ประกอบจากบุคคลภายนอก ๔. มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินการใช้เงินซึ่งทางกระทรวงฯ เห็นด้วยกับสิ่งที่ ป.ป.ช. และสมาชิกฯ เสนอ แต่เงื่อนไข และตัวบทกฎหมายของกรมอุทยานฯ ยังไม่เอื้ออำนวยให้ทำระบบดังกล่าว โดยในเบื้องต้น ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณากฎหมายที่จะแก้ไขข้อบังคับเพื่อเอื้อให้กรมอุทยานฯ จัดทำระบบต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบการจัดการรายได้ของอุทยานแห่งชาติทุกแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติต้องรายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร่งด่วน จัดตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบติดตามการจัดเก็บรายได้ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ต้องมีการรายงานรายได้ทุกไตรมาส จัดทำระบบมอนิเตอร์นักท่องเที่ยว รวมทั้งต้องมีการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง เพื่อไม่ให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบติดตามเรือที่เข้ามาในโซนอุทยานแห่งชาติ และระบบรักษาความปลอดภัยของเรือแต่ละลำ อย่างไรก็ตามทางกระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละแห่งมีความสำคัญมากกว่าจำนวนรายได้ โดยจะใช้จำนวนเงินที่ได้มาให้คุ้มค่ามากที่สุด

๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดย นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่า รัฐบาลจะมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามข้อ ๘.๖.๓ และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ตามข้อที่ ๙.๔ ผ่านกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เนื่องจากปัญหาสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความยากจนล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งหากแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานี้ไม่ได้ ปัญหาความยากจนก็จะวนเวียนอย่างไม่รู้จบจบลึ้น

จากการสำรวจฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ กสศ. ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความครบถ้วน ทันสมัย และเชื่อถือได้ พบว่าประเทศไทยมีเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ประมาณ ๖๗๐,๐๐๐ คน หรือประมาณร้อยละ ๕ ของเด็กในวัยเรียน คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า ๒ แสนล้านบาทต่อปี หรือประมาณร้อยละ ๑.๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กสศ. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนยากจนจำนวนทั้งสิ้น ๔.๓ ล้านคน โดยกำหนดกรอบงบประมาณในการดำเนินงานอยู่ที่ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง ๕ ปี แบ่งงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ อยู่ที่ ๑,๒๒๒ ล้านบาท และ ๒,๕๓๗ ล้านบาทเท่านั้น ทำให้ กสศ. ไม่อาจขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้ได้ โดยสิ่งที่ กสศ. ทำได้ในปัจจุบัน คือ การอุดหนุนการศึกษาให้กับนักเรียนในกลุ่มยากจนพิเศษ ซึ่งเป็นนักเรียนในครัวเรือนที่ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท และมีคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ (PMT) มากกว่า ๐.๙ ขึ้นไป โดย กสศ. สามารถอุดหนุนให้แก่นักเรียนได้เพียง ๒,๐๐๐ บาทต่อปี สำหรับนักเรียนอนุบาลถึงประถมศึกษา และ ๓,๐๐๐ บาทต่อปี สำหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาเท่านั้น ซึ่งจำนวนเงินอุดหนุนดังกล่าวนี้ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จึงขอสอบถามถึงแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับ กสศ. และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านกลไกของ กสศ.

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า เหตุผลที่มีการตัดงบประมาณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในวงเงิน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ต่อปี เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานั้น เป็นงบประมาณ ๕ ปี โดยปีแรกรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๐๐ ล้านบาท เป็นทุนประเดิม จากนั้นขยับขึ้นมาเรื่อย ๆ โดยในปี ๒๕๖๓ จัดสรรงบประมาณ จำนวนกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ทำการประเมินและตรวจสอบข้อมูลในเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาเรื่องนี้ โดยปีแรกมีผู้สมัครขอรับกองทุนนี้ จำนวน ๒.๖ ล้านคน มีนักเรียนที่ไม่เข้าตามเกณฑ์ร้อยละ ๓๖ ซึ่งหากจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท แล้วข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงจะทำให้เสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์และใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปีนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งได้มีผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปัญหานี้ต้องใช้เวลาถึง ๕ ปี จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องศึกษาข้อมูลให้มีความถูกต้องจึงจะใช้งบประมาณให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และในส่วนของงบประมาณที่ขาดหายไปนั้น จะมีโครงการต่าง ๆ และการจัดสรรงบประมาณในส่วนอื่น ๆ ที่สามารถทดแทนในส่วนนี้ได้

๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ให้ทบทุนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ ซึ่งปรับแผนใหม่เป็นแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ โดย นายบุญลือ ประเสริฐโสภาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ จึงได้เลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปในสัปดาห์หน้า

๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ

กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายทวงคืนผืนป่า โดย นายนริศ ชำนาญกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

สำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถามตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๒.๑ รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานฯ ได้เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยืนขึ้นเพื่อรับฟังพระบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ตามความในมาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุม

สามัญประจำปีครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๒.๒ รับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนตำแหน่งที่ว่าง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนตำแหน่งที่ว่าง นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ คน คือ นายเผด็จชัย สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา

๒.๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายเผด็จชัย สะสมทรัพย์) ปฏิญาณตนในที่ประชุม ก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอต่อที่ประชุมให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุม โดยเสนอ ขอให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุม (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ ลำดับที่ ๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และ (๗) ตั้งคณะกรรมการสามัญในคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายมณฑิเตอร์ สงฆ์ประชา) ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๕ ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม (๗) ตั้งคณะกรรมการสามัญในคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะ ลาออก (นายมณฑิเตอร์ สงฆ์ประชา) ก่อน เนื่องจากสามารถอนุญาตได้โดยเร็ว ส่วนระเบียบวาระการประชุม (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ ลำดับที่ ๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) นั้น จะต้องใช้เวลาในการลงคะแนน

(๗) ตั้งคณะกรรมการสามัญในคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายมณฑิเตอร์ สงฆ์ประชา)

ทั้งนี้ ได้มีผู้ที่ขอลาออกจากคณะกรรมการสามัญที่แจ้งรายชื่อมาภายหลัง อีกจำนวนหนึ่ง จึงได้เสนอไปในคราวเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

สมาชิกฯ ได้เสนอรายชื่อกรรมการที่ขอลาออกและตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

๑. นายมณฑิเตอร์ สงฆ์ประชา ลาออกจากการเป็นกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ และตั้ง นายสรวิทย์ เนื่องจำนงค์ แทน

๒. นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ์ ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร และตั้ง นางทัศนียา รัตนเศรษฐ์ แทน

๓. นายสรวิทย์ เนื่องจำนงค์ ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการการอุตสาหกรรม และตั้งนายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ แทน

๔. นายพยม พรหมเพชร ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการการป้องกันและปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบ และตั้ง นายสิระ เจนจาคะ แทน

๕. นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการการป้องกันและปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบ และตั้ง นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ แทน

๖. นายสิระ เจนจาคะ ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแห่งชาติ และตั้งนายพยม พรหมเพชร แทน

๗. นายชัชวาลล์ คงอุดม ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม และตั้ง นายนพดล แก้วสุพัฒน์ แทน

ที่ประชุมเห็นชอบ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สมัยประชุม สภาผู้แทนราษฎร เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๐ วัน รวมเวลา ๑๘ สัปดาห์ ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะมีวันหยุด คือ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จึงขอหารือที่ประชุมว่าจะขอหารือตัวแทนพรรคการเมืองว่าควรงดประชุมในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ หรือไม่ และด้วยข้อจำกัดของเวลาจึงจะขอความร่วมมือสมาชิกฯ ในการประชุมพิเศษ อาจจะมีเดือนละครั้งในวันศุกร์ เนื่องจากการประชุมในสมัยที่ผ่านมา นั้น ญัตติที่สามารถผ่านการพิจารณาได้ คือ วันประชุมพิเศษวันศุกร์ ซึ่งสามารถผ่านญัตติได้เกือบ ๒๐ ญัตติ โดยขณะนี้ มีญัตติทั่วไปที่ไม่เป็นญัตติด่วนค้างอยู่ ๙๒ ญัตติ และเป็นญัตติเข้ามาใหม่ ประมาณ ๑๙ ญัตติ หากไม่ประชุมพิเศษญัตติเหล่านี้ก็จะค้างเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ที่มีญัตติค้างอย่างน่าเสียดายเพราะทุกญัตติที่เสนอมานั้นเป็นผลงานของสมาชิกฯ ทุกท่าน และเป็นเรื่อง ที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ ในโอกาสที่เริ่มสมัยประชุมครั้งที่สอง ขอให้สมาชิกฯ ช่วยสนับสนุนให้สภา มีความเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตย มีหน้าที่ ออกกฎหมาย ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล จึงต้องเป็นตัวอย่างในการเคารพกฎเกณฑ์ คือ ข้อบังคับการประชุมฯ ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกฯ ช่วยกันรักษาห้องประชุมวุฒิสภาและไม่ทำสิ่งที่ผิดข้อบังคับ การประชุมฯ โดยเชื่อว่าด้วยความร่วมมือจากสมาชิกฯ จะทำให้สถาบันนิติบัญญัติได้รับการยอมรับมากขึ้น โดยลำดับ

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี นำเสนอ ผู้สมควรได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนใหม่ เนื่องด้วย นางสาวจารุวรรณ เสงตระกุล ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนเดิม ได้ครบกำหนด เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

ให้เสนอแต่งตั้ง นายปกรณ นิลประพันธ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน แต่เรื่องนี้ไม่สามารถนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตั้งกรณีของข้าราชการประจำตำแหน่งอื่นทั่วไป เพราะเหตุว่าตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดไว้เป็นพิเศษว่า เมื่อจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนจะนำความกราบบังคมทูลต้องนำชื่อมาเสนอเพื่อขอเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับ จนเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป โดยนายปกรณ นิลประพันธ์ ปัจจุบันอายุ ๕๑ ปี ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นตำแหน่งนักบริหารระดับสูงเทียบเท่า ซี ๑๑ ในสมัยก่อน อีกทั้งเป็นข้าราชการเก่าของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับราชการเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านกฎหมายจากประเทศออสเตรเลีย จนได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในหน่วยงานนั้น คือ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อ ๔ ปีที่แล้ว ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้ข้าราชการในสำนักงานนั้นมีประสบการณ์ทางด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายกว้างขวางกว่าการยกร่างจัดทำกฎหมาย จึงมีนโยบายให้ข้าราชการระดับสูงของหน่วยงานนั้นผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งอื่นเพื่อที่จะได้เวียนกลับมาดำรงตำแหน่งในสำนักงานนั้นต่อไป จึงได้มีการโอนจากรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประมาณ ๑ ปี และบัดนี้เมื่อตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาว่างลง จึงเห็นสมควรที่จะหมุนเวียนโอนกลับไปดำรงตำแหน่งในระดับที่เท่ากันกับปัจจุบัน

โดยที่ประชุมได้ลงคะแนนลับด้วยวิธีการใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายปกรณ นิลประพันธ์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้วยคะแนน ๓๓๗ เสียง

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ดังนี้

๒.๔ รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา

๒.๔.๑ รับทราบการพิจารณารายงาน จำนวน ๔ เรื่อง

๑. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๒. รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

๓. รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

๔. การพิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ไปเป็นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุมรับทราบ

๒.๕ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้เสนอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ

ตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) มาเพื่อดำเนินการ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ได้รับทราบ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และให้เสนอรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การปฏิรูปประเทศ ที่เริ่มต้นด้วยหลักคิดทางยุทธศาสตร์แต่ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องของงานประจำ กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจาย อำนาจที่ควรมีการปรับแก้ไข การปฏิรูปการเมืองที่ควรมีการปฏิรูปอย่างแท้จริง การปฏิรูปการเมืองท้องถิ่น โดยการใช้สื่อของรัฐและในหลายเรื่องที่ยังไม่มีความคืบหน้า ระบบเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อยที่อาจมี ความซ้ำซ้อนกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แผนการปฏิรูปด้านสาธารณสุขที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอดำเนินการ การปฏิรูปวิธีคิดและการจัดเก็บภาษี และการปฏิรูปการศึกษาที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ ได้เสนอแนะให้ จัดทำรายงานที่สามารถแสดงความคืบหน้าการปฏิรูปได้อย่างชัดเจน แต่ละกิจกรรมที่เสนอควรอ้างอิงตัวชี้วัด และหากมีกิจกรรมที่ดำเนินการล่าช้าควรกำหนดกรอบเวลา รวมทั้งชี้แจงงบประมาณที่ใช้ภายใต้แต่ละกิจกรรม ตลอดจนมีระบบติดตามและประเมินผล

จากนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายมนูญ ศิริวรรณ รองประธาน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย นายประยงค์ ปรียาจิตต์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนายอนุชา พิษยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ตอบชี้แจงเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ รองนายกรัฐมนตรี รัฐบาล และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ที่ได้ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ จากนั้นประธานฯ ได้สั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๒๓.๒๐ นาฬิกา
